



# ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามธิบดี

## คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

### Academic Affairs Convention Center and Management of Ramathibodi Hospital

ที่ อว ๓๘.๐๖/ว. ๑๐๗๓๘

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  
 สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นพับ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วย งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี จะจัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๗ เรื่อง “Safety Engagement: Enhancing Quality System Management for 3P Safety” ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น ๕ อาคารสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมยกระดับการจัดการระบบคุณภาพในรูปแบบ 3P เพื่อความปลอดภัยในการดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งได้รับความรู้และเข้าใจจากการแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์จากทีม CSSD OR และส่งกล่องตรวจ

ในการนี้ คณะฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมกำหนดนโยบายหรือร่วมปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ และบุคลากรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำความเข้าใจและทำให้ปราศจากเชื้อที่สนใจทั่วประเทศ จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ข้าราชการ พนักงานองค์กรรัฐวิสาหกิจสามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัดได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ผู้สนใจกรุณากรอกรายละเอียดแบบสมัครและส่งไปยังงานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรจนา บุญเลิศกุล, คุณปิยะดา ลิ้มปทุมัย, คุณกรกมล สุนทรพิทักษ์กุล โทร. ๐-๒๒๐๑-๒๑๙๓, ๐-๒๒๐๑-๒๙๙๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

*(ลายเซ็น)*

(ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิโสภิน เกียรติบุญกุล)  
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่แทน  
 คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี

